

บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สพฐ.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	โรงเรียน
<p>๑. กำหนดนโยบายและประกาศจุดเน้นในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน</p> <p>๒. สนับสนุนส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๓. พัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด</p> <p>๔. วิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>๕. กำกับ ติดตามและประเมินผล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย</p> <p>๖. ยกย่องเชิดชูเกียรติและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน</p>	<p>๑. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนในสังกัด</p> <p>๒. จัดทำแผนงาน โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา</p> <p>๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน</p> <p>๔. พัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและปฏิบัติงานห้องสมุด โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๕. ประสานเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วมสนับสนุนการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน</p> <p>๖. วิจัยและพัฒนาแบบการจัดการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>๗. นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน</p> <p>๘. ยกย่องเชิดชูเกียรติและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด</p>	<p>๑. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเกี่ยวกับนิสัยรักการอ่านและการใช้ห้องสมุด</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด</p> <p>๓. จัดทำแผนงาน โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด</p> <p>๔. ดำเนินการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุด ๓ ดี</p> <p>๕. พัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด</p> <p>๖. ประสานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อร่วมสนับสนุนการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด</p> <p>๗. วิจัยและพัฒนาแบบการจัดการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการบริหารงานห้องสมุด ให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>๘. ให้ขวัญ กำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดสู่เป้าหมาย</p>